



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑

วันจันทร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๑

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ประธาน	1. มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจแก่ผู้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 18.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม B โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว 2. คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบเอกสารเนื่องในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. ชมรมมก. อาวุโส มอบหนังสือ “สืบสานทรงหว่นข้าว ณ เกษตรกลางบางเขน” 4. ขอเชิญกรรมการทุกท่านร่วมงานโครงการหลวง 39 เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 5. ร้องอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ชี้แจงให้ที่ประชุมฯ ทราบเกี่ยวกับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2552 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552	ที่ประชุมทราบ
2	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	สรุปภาระหนี้โครงการก่อสร้างอาคาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา	
		ขออนุมัติโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	อนุมัติ
3	คณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ	รายละเอียดเงื่อนไขข้อกำหนดโครงการจัดหาที่พักอาศัยของบุคลากรและหอพักสำหรับนิสิตในพื้นที่ซอยพลโยธิน 45 โดยใช้หลักการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	อนุมัติให้แก้ไขและจัดทำรายละเอียดเงื่อนไขข้อกำหนดโครงการฯ ใหม่ทั้ง 2 ฉบับตามที่เสนอ โดยมอบคณะกรรมการคัดเลือกบริษัทที่จะดำเนินการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ ดำเนินการ
4	วิทยาเขตกำแพงแสน	ขออนุมัติก่อสร้างอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู	อนุมัติ และขอให้วิทยาเขตกำแพงแสนนำส่งเอกสารยืนยันสถานที่และงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู มายังฝ่ายเลขานุการที่ประชุมคณบดีอีกครั้งหนึ่ง
		ขออนุมัติโครงการงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2551 และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการจัดงานฯ	อนุมัติและเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับสาธารณรัฐอิสราเอล โดยเฉพาะในเรื่องระบบให้น้ำด้านการเกษตร จึงขอให้วิทยาเขตกำแพงแสน พิจารณาสันนิษฐานพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการจัดแสดงผลงานทางวิชาการของสาธารณรัฐอิสราเอล โดยให้ประสานงานร่วมกับรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47	ขออนุมัติโครงการจัดการประชุมทางวิชาการ และหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47	อนุมัติอัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 47 และอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการ โดยให้ตัวเฉลี่ยทุกรายการ ในวงเงิน 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอในข้อ 2 และ 3 สำหรับการขออนุมัติโครงการ โดยขอความเห็นในการกำหนดวันจัดงาน 2 แนวทางนั้น ที่ประชุมฯ ขอให้นำกลับไปทบทวนการจัดงานฯ ในระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยให้ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผลเสนอข้อมูลรายละเอียดการใช้อาคารศูนย์เรียนรวม 4 และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 เพื่อไม่ให้กระทบการเรียนการสอน และนำเสนอที่ประชุมคณบดีเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
6	คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนล่วงหน้า	ขออนุมัติโควตารับนักเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2552	อนุมัติ
7	กองกิจการนิสิต	ขออนุมัติปรับเงินบำรุงกิจกรรมนิสิตที่ได้รับเพิ่มเติมจากหมวดรายจ่ายอื่น เป็นหมวดอุดหนุนทั่วไป	
8	ที่ประชุมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต	เห็นชอบให้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต ดังนี้ 1. ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัยประชุมชี้แจงให้ภาควิชาในสังกัดเข้มงวดเรื่องผลการประเมินการสอนของอาจารย์และให้อาจารย์ผู้สอนนำข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประเมิน โดยนิสิตมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ 2. ขอให้กรรมการวิชาการของแต่ละคณะเป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบและสรุปผลการประเมินการสอนของอาจารย์รวมถึงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา และให้ภาควิชาตีตประกาศให้นิสิตได้รับทราบการปรับปรุงการเรียนการสอนจากผลการประเมินในทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้ ขอให้ทุกคณะ/วิทยาลัยถือปฏิบัติตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป และรายงานให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบผลการดำเนินการดังกล่าวด้วย
9	ฝ่ายวิชาการของ มก.	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงแก้ไขการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เห็นชอบให้กำหนดเป็นข้อปฏิบัติที่ชัดเจน โดยให้อาจารย์ผู้สอนต้องคุมสอบในวิชาที่สอนหรือต้องเป็นส่วนหนึ่งในการคุมสอบ และให้คณะที่รับบริการในวิชาบริการกลางต้องจัดอาจารย์มาคุมสอบในวิชานั้นด้วย สำหรับปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับข้อสอบไม่สมบูรณ์ถูกต้อง ข้อสอบไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมและการไม่จัดส่งข้อสอบตามกำหนดระยะเวลานั้น หากมีการตรวจพบให้แจ้งคณะต้นสังกัดให้พิจารณาคำเนินการปรับปรุงแก้ไข ทั้งนี้ เพื่อให้การปรับปรุงการดำเนินการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้สำนักทะเบียนและประมวลผลพิจารณาจัดทำร่างประกาศข้อปฏิบัติในการดำเนินการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีมาตรการในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาอีกครั้งหนึ่งต่อไป
10	คณะสังคมศาสตร์	ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อโครงการและปรับแก้ไขประกาศฯ กำหนดอัตราค่าเบี่ยงประชุมฯ	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ ดังนี้ 1. เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ เป็นโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
10 (ต่อ)		และประกาศฯ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรม ภาคพิเศษ	2. อนุมัติให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณและค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตโครงการปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ เมื่อสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโครงการดังกล่าวแล้ว	
11	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ ก แบบ ก2 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณา	
12	คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติปรับปรุงและเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและปริญญา จาก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ เป็น หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร	อนุมัติโดยกำหนดให้ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป และให้ตรวจสอบรหัสรายวิชาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชสวนให้ถูกต้องก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
13	คณะประมง	การปรับปรุงรายวิชา จำนวน 3 รายวิชาคือ - 252211 มีนวิทยา - 252212 ปฏิบัติการมีนวิทยา - 252331 อนุกรมวิธานของปลา	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
14	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 213525 การเชื่อมของพอลิเมอร์	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
		ขออนุมัติยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนพัฒนาอาจารย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณา	
15	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติเปิดรายวิชา 036321 การส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร และปรับปรุงรายวิชา 032342 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชนเกษตร	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบ	
16	คณะศึกษาศาสตร์	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์	อนุมัติ	
17	สำนักหอสมุด กำแพงแสน	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องสมุดของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน		
18	คณะกรรมการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษา มก.	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
19	คณะกรรมการประจำวิทยาเขตกำแพงแสน	ขออนุมัติใช้ที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา จังหวัดนครปฐม	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพิจารณา	
20	สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. จำกัด	สรุปเรื่องอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ (สอ.มก.) 36 ปี (KU HOME)	ที่ประชุมทราบ	
21	กพร. มก.	สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2551 ในรอบ 9 เดือน		
22	รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ	โครงการความร่วมมือระหว่าง KU กับ BGU และเครือ ISROTEL		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23	คณะกรรมการการอุดมศึกษา	การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา	ที่ประชุมทราบ
		ความรับผิดชอบทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นจากการ โฆษณาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เกินความจริงหรือการ โฆษณาเป็นเท็จ	
24	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ผลคะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด และจำนวนรับแอดมิชชัน ปี 2551	

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri